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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ครั้งที่ 4/2565 

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. 
ผ่านระบบ   Zoom Cloud Meeting 

 5 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ  กรรมการ 
3. นางสุพรรณี ปูนอน 
    (แทน) รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 10 

4. รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน  รองคณบดีฝ่ายวิจัย   กรรมการ  
5. นายสมพงษ์ หอยสังข์ 
   (แทน) รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์   กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร  หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์  กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา   ผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์ประจ า  กรรมการ 15 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์กลุ่มผู้สอน  
รายวิชาทางคลินิก   กรรมการ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์กลุ่มผู้สอน 
รายวิชาทางปรีคลินิก   กรรมการ 

10. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ 20 

 
ผู้ไม่มาประชุม  ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสมบัติ แสงพล    หัวหน้าบริหารและธุรการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 25 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมและให้กรรมการ
ทุกคนรายงานตัวแล้วจึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 30 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 12 เรื่องดังนี้ 

1. ที่ประชุมอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม  อนุมัติให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถรับนักศึกษาเพ่ิมได้ จาก 72-80 คน  5 

2. ที่ประชุมสัตวแพทยสภา เมื่อวันที่ 18 มีนาค 2565 อนุมัติเช่นเดียวกัน 
3. เมื่อวันที่ 21-25 มีนาคม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับการตรวจรับรองสถาบันผลิตบัณฑิต 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากสภาวิชาชีพ ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณสด ด้วยสื่อดิจิทัล (Realtime online) ระหว่างวันที่ 21-22 และ 24-25 
มีนาคม 2565 ผลการตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหลายประเด็น ซึ่ง รองศาตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ 10 

ก าลังรวบรวมและปรับแก้เอกสาร 
4. การรับโอนนางปทุมกาญจน์  เค้าปัญญา ซึ่งจะเริ่มมาปฏิบัติงานวันที่ 1 เมษายน 2565 ขอให้

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วย 
นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การรับโอนย้ายบุคลากรรายนี้ คณะได้ท าหนังสือ

ไปที่หน่วยงานต้นสังกัดของนางปทุมกาญจน์ เค้าปัญญา แล้ว แต่ข้ันตอนการรับโอนยังไม่เป็นทางการ ซี่งการรับโอน15 

ที่ถูกต้องและเป็นทางการนั้น จะหน่วยงานให้โอนและรับโอนจะต้องเห็นชอบโดยผ่านมติกรรมการประจ าส่วนงาน
นั้นๆ  กล่าวคือ ในส่วนของคณะ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ  ในส่วนของ
ส านักงานอธิการบดี จะต้องผ่านที่ประชุมส านักงานอธิการบดี ให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นจึงจะเป็นขั้นตอนเสนอเข้าที่
ประชุมพิจารณาอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามขั้นตอน จึงได้น าเข้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า พิจาณาให้ความ20 

เห็นชอบในวันนี้ โดยจะน าเสนอในวาระเสนอเพ่ือพิจาณาต่อไป  
5. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งมีผู้เสนอตัว 3 คน จะมีการสรรหา

วันนี้ และจะทราบผลในอีกไม่ก่ีชั่วโมงข้างหน้า 
6. ผู้อ านวยส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ แจ้งที่ประชุมคณบดี มี 3 หลักสูตรของคณะที่ต้องรอ

ปรับปรุงและรอปิด ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2 หลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 หลักสูตร 25 

7. คณะส่งเอกสารเพื่อรับประเมิน EdPEx200 ซึ่งผ่านการพิจาณาคัดเลือกเบื้องต้น(screening) 
หากผลการตรวจเอกสารผ่านการประเมิน ขัน้ตอนต่อไปผู้ประเมินจะได้เข้าตรวจแบบ Site Visit อีกครั้ง 

8. คณะก าหนดจัดสัมมนาบุคลากรประจ าปี 2565 ในวันที่ 27-29 เมษายน 2565 ที่เกาะช้าง   
จ.ตราด ซึ่งในเรื่องนี้ คณบดีได้ประสานงานในหลายๆ เรื่องให้คณะท างาน เป็นผลให้ได้รสบัสทีม่ีสภาพใหม ่ทั้ง 3 คัน 
และได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรด้วย 30 

9. งบประมาณเงินรายได้กลางปีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผ่านที่ประชุมคณบดี และจะผ่านสภา
มหาวิทยาลัยในวันนี้ 

10. การขอครุภัณฑ ์ประจ าปีงบประมาณ 2566 ผ่านการกลั่นกรองจากมหาวิทยาลัยแล้ว รอเสนอ
ส านักงบประมาณ (คณะได้เสนอรายละเอียดครุภัณฑ์และงบประมาณ รวม 21 ล้านบาท) 

Naruepon Kampa

Naruepon Kampa
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11. อัตราก าลัง งบประมาณปี 2566 ที ่คณะยื ่นขอไป อยู ่ระหว่างรอการพิจารณาจากกอง
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเราได้เสนอขอไป 18 ต าแหน่ง 23 อัตรา  
   12. การจัด VM-Meeting ก าหนดจัดในวันที่ 25 เมษายน 2556 ช่วงบ่าย รายละเอียดก าหนดการ
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 5 

 
1.2 สรุปรายการค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ปี 2564 
 นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมทราบว่า การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 

2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 -31 มีนาคม 2565 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินตามเอกสารประกอบการประชุม 
https://kku.world/lzfr4 10 

  รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน งบประมาณเงินรายได้คณะ มี
จ านวนจ ากัด หากอะไรที่ไม่จ าเป็น จะให้ชะลอการจัดซื้อไว้ก่อน  แล้วจะพิจาณาอีกครั้งเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ
กลางป ี 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  15 

1.3 การจัดสัมมนาบุคลากร 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมทราบว่า  ปีนี้คณะก าหนดจัดสัมมนาบุคลากรนอก
สถานที่ ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2565 ที่เกาะช้าง จังหวัดตราด 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 20 

 
1.4 การให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์ช่วงจัดสัมมนาคณะ 

  นายสมพงษ์ หอยสังข์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2565 โรงพยาบาลสัตว์
จะปิดให้บริการสัตว์ป่วยนอก เนื่องจากบุคลากรไปร่วมสัมมนานอกสถานที่ ส่วนแผนกสัตว์ป่วยในยังคงให้บริการ
ปกติ และ CCU ถ้าไม่มี Case ก็จะปิดให้บริการเช่นเดียวกัน 25 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.5 รายงานและข้อเสนอแนะการตรวจประเมินเพื่อรับรองสถาบันฯ 
  นางสุพรรณี ปูนอน แจ้งที่ประชุมทราบว่า รายงานและข้อเสนอแนะการตรวจประเมินเพื่อรับรอง
สถาบันฯ ตอนนี้อยู่ระหว่างปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 30 

https://kku.world/h3y57 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

https://kku.world/lzfr4
https://kku.world/h3y57
Naruepon Kampa
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1.6 ประกาศคณะเรื่อง ก าหนดแนวปฏิบัติการใช้เงินกองทุนส่งเสริม 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมทราบว่า ประกาศคณะเรื่อง ก าหนดแนวทางปฏิบัติการ
ใช้เงินกองทุนส่งเสริมฯ ได้ผ่านที่ประชุมกรรมการประจ าคณะโดยวิธีเวียนรับรองเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 และ
คณบดีได้ลงนามในประกาศเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้ประกอบการเบิกจ่ายได้ต่อไป 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 5 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวัน 
ที่ 10 มีนาคม 2565 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้ง10 

ที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
https://kku.world/4k27r  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้แก้ไขดังนี้ 

หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 10  แก้ค าว่า “รองคณบดีวิจัย” เป็น “รองคณบดีฝ่ายวิจัย” 
หน้าที่ 9 ก่อนขึ้นระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ ให้เพ่ิมหัวข้อ 4.6 ดังนี้ 15 

4.6 เสนอซื้อครุภัณฑ์ Note book  
นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขอซื้อครุภัณฑ์ Note book 

ส าหรับผู้บริหารคณะ จ านวน 1 เครื่อง ในราคา 34,990 บาท รายละเอียดตามใบเสนอราคาตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ให้จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Note book ส าหรับผู้บริหารคณะ (คณบดี20 

ใช้ในงานบริหารคณะ) จ านวน 1 เครื่อง  และหากมีกลุ่มงานอื่นๆ ประสงค์ที่จะขอจัดซื้อ
เพื่อใช้ส่วนรวม สามารถเสนอขอซื้อได้ โดยผ่านความเห็นขอบของที่ประชุมคณะกรรรม
การประจ าคณะฯ 

หน้าที่ 10 บรรทัดที่ 5  แก้ไขข้อความ จาก “Performance”  เป็น “ศักยภาพ” 
 หน้าที่ 11 บรรทัดที่ 5     แก้ไขค าว่า “OD” ให้เป็นชื่อเต็มว่า “Organization Development” 25 

  บรรทัดที่ 26-27 ตัดค าว่า “ปัจจุบันพบว่า มีทรัพย์สินของทางราชการ ถูกน าไปใช้โดยไม่ขอ 
อนุญาต” ออก 

 หน้าที่ 12  เพิ่มข้อความมติที่ประชุม เป็นดังนี้ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรให้ชะลอการสร้างสถานีฟาร์มแห่งใหม่ไปก่อนจนกว่า   

จะมีความชัดเจน และเสนอให้ท า MOU ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์เพื่อความชัดเจนเรื่องค่าใช้จ่าย  30 

  หลังจากแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว ที่ประชุมมีมตริับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565  
 
 

https://kku.world/4k27r
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 กลิ่นคอกสัตว์ใหญ่ 
  ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้แจ้งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เกี่ยวกับกลิ่นมูลสัตว์
ใหญ่และกลิ่นจากขยะด้านข้างคอกสัตว์ใหญ่ว่า คณะก าลังด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และมอบหมายให้ผู้อ านวยการ5 

กองบริหารงานคณะ ประสานงานกับกองสิ่งแวดล้อมเพื่อหาแนวทางและความชัดเจนในการจ ากัดกลิ่นและขยะ
บริเวณนี้  

รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในส่วนของมูลสัตว์ใหญ่ ได้มอบหมายให้
คุณพงศ์พันธุ์ พงษ์สะพัง จัดเจ้าหน้าที่บรรจุมูลสัตว์เพ่ือจ าหน่ายทุกเดือนแล้ว  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ เสนอให้ทางคณะ หาแนวทางลดกลิ่นของบ่อเกรอะที่อยู่10 

ด้านหลังโรงอาหารคณะไปพร้อมกันด้วย 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.2 การปรับโครงสร้างการบริหารวิชาการ 
  รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร แจ้งความคืบหน้าเกี ่ยวกับการปรับโครงสร้างการบริหาร15 

วิชาการว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ได้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการบริหารวิชาการ ในที่ประชุม
ประพิจารณ์เกณฑ์ประเมินสายผู้สอน เพื่อสอบถามความคิดเห็น ซึ่งมีอาจารย์หลายคน เสนอให้ผู้บริหารคณะ หา
เหตุผล ข้อดีข้อเสีย ที่จะต้องปรับโครงสร้างวิชาการ แต่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ 

ประธาน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการบริหารวิชาการนี้ ได้หารือกับหัวหน้า
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ไว้ว่า จะใช้เวที VM-KKU Meeting ในวันที่ 25 เมษายน 2565 ช่วงบ่าย เพื่อน าเสนอ20 

ข้อมูลที่ประชุม ส่วนช่วงเช้า จะเป็นกิจกรรมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะ มีการบรรยายพิเศษเก่ียวกับ “การพัฒนา
ทักษะและกระบวนการท างานที่เอ้ือต่อการสร้างผลงาน” วิทยากรคือ นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.2 การจัดสร้างองค์พระประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์และลานอเนกประสงค์ 25 

  รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับ การจัดสร้างองค์พระประจ าคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ และลานเอนกประสงค์ ไดห้ารือกับรองศาสตราจารย์อธิป อุทัยวัฒนานนท์ สถาปนิกออกแบบแล้ว 
ส่วนป้ายชื่อคณะอันเดิมจะคงไว้(ไม่ทุบทิ้ง) แต่จะขยับไว้ด้านใน ป้ายใหม่จะเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษด้วย รายละเอียด
แบบตามไฟล์ภาพประกอบในเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/1mesn  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 30 

 
 
 
 

https://kku.world/1mesn


- 6 - 
 

 
3.4 การตรวจสุขภาพประจ าปี 
 รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ แจ้งที่ประชุมทราบว่า เดิมก าหนดวันตรวจสุขภาพประจ าปี

ของบุคลากรคณะ เป็นวันที่ 21 เมษายน 2565 แต่เนื่องจากตรงกับวันที่คณะจัดโครงการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา
องค์กรรุ่นที่ 2 จึงเลื่อนไปก่อน และได้มอบหมายภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่ประสานวันกับคณะเทคนิคการแพทย์ใหม่5 

อีกครั้ง ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.5 อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้ก าหนดให้กรรมการทุกท่าน 10 

สามารถเสนออัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยให้ฝ่ายบริหารภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 นั้น เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาที่ก าหนด ไม่มีกรรมการท่านใด เสนออัตลักษณ์ของบัณฑิต 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.6 ปรับปรุงหลักสูตร สพ.บ.2563 15 

 นางสุพรรณี ปูนอน  แจ้งความคืบหน้าในการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร สพ.บ.2563 ประเภท
ปรับปรุงเล็กน้อย ว่า ฝ่ายวิชาการจัดส่งเอกสารการขอปรับปรุงไปยังส านักบริหารและพัฒนาวิชาการแล้ว และใน
ส่วนการปรับจ านวนรับนักศึกษา จาก 72 คน เป็น 80 คน ได้ท าหนังสือถึงกองยุทธศาสตร์ เพ่ือขอรับจ านวนรับใหม่
นี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565-2567 เรียบร้อยแล้ว 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 20 

 
3.7 เป้าหมายผลงานตีพิมพ์ ปี 2565 
 รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน แจ้งจ านวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของบุคลากร ในไตร

มาสแรก ( ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 ) ได้ 16 เรื่อง ซึ่งปีนี้ตั้งหมายไว้ 59 เรื่อง ปีที่ผ่านมาได้ 52 เรื่อง ส่วนผลการ
อ้างอิงมีแนวโน้มที่ดีข้ึน 25 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
3.8 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ฝ่ายวิจัยร่วมกับหัวหน้าสาขาวิชา
สัตวแพทยศาสตร์ จะจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ต าแหน่งทางวิขาการให้กับคณาจารย์ นั้น มีแผนที่จะจัด30 

กิจกรรมช่วงหลังวันตรุษสงกรานต์ แต่ทั้งนี้ มีอาจารย์ทยอยกันยื่นขอต าแหน่งเรื่อยๆ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 3.9 ความคืบหน้าของระบบเวชระเบียนออนไลน์ 
  นายสมพงษ์ หอยสังข์ แจ้งความคืบหน้าของระบบเวชระเบียนออนไลน์ ว่า ที่ผ่านมา มีการทดลอง
ใช้ระบบ และมีการปรับปรุงเรื่อยๆ เนื่องจาก การท างานไม่สะดวก จึงได้รวบรวมบริษัทหลายๆ บริษัท เพื่อเป็น
ตัวเลือกให้หมอเลือก ซึ่งได้พิจารณาเลือก บริษัท ดีอาร์เอ็กซ์ กับบริษัท เพ็ต เมตริก โดยในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565  5 

ได้นัดบริษัท ดี อาร์เอ็กซ์ มาน าเสนอ  ส่วนสัปดาห์ถัดไป ให้บริษัท เพ็ต เมตริก มาปรับปรุงระบบอีกครั้ง 
 และได้สอบถามทั้ง 2 บริษัท แล้ว ระบบสามารถเชื่อม application ระบบการศึกษาออนไลน์ การท าสัมมนาตา่งๆ 
ของคณะ ได้ แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้โรงพยาบาลสัตว์ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ระบบนี้จริงๆ 
และหาวิธีการให้ระบบนี้สามารถเชื่อมโยงกับ application ต่างๆ ของคณะได้ 10 

 
3.10 โครงการปัดฝุ่น 

  นายสมพงษ์ หอยสังข์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า โครงการปัดฝุ่น ยังด าเนินการทุกสัปดาห์ ได้รับการ
ตอบรับเข้ามาเรื ่อยๆ  เป็นที่น่าพอใจ ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายแต่ละสัปดาห์ประมาณ 60-80 คน รูปแบบการการ
น าเสนอของวิทยากร มีทั้งน าเสนอแบบ Real Time และน าเสนอด้วยภาพวีโอดีโอ (กรณีอาจารย์หรือหมอไม่15 

สะดวก) 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้โรงพยาบาลสัตว์พิจารณากลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่ศิษย์เก่า ด้วย เพ่ือจะ

ได้ประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์เครื่องมือของโรงพยาบาลสัตว์ที่ใช้ส าหรับการรักษาต่างๆ เป็นอีกช่องทางหนึ่งด้วย  
 
3.11 การซ่อมบ ารุงรักษาเครื่อง CT scan ของโรงพยาบาลสัตว ์20 

 นายสมพงษ์ หอยสังข์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า การซ่อมบ ารุงยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร จะพยายามเร่ง
ให้แล้วเสร็จ 

 รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ ปัจจุบัน ยังติดขัดเรื่องบประมาณ ซึ่งได้ประสานกับฝ่ายแผน
และงบประมาณ  ว่า ประมาณปลายปี อาจจะมีการขอโยกแผนงานการใช้เงินข้ามแผนงาน แต่ถ้าได้รับจัดสรร
งบประมาณกลางปี  อาจจะพิจารณาจัดสรรในส่วนนี้ให้อีกครั้ง 25 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
3.12  การน าทรัพย์สินทางราชการไปใช้ 
 นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมทราบว่า ไดต้รวจสอบการน าครุภัณฑป์ระเภทเก้าอ้ี 10 

ตัว ในหอประวัติคณะสัตวแพทยศาสตร์ ไปใช้ พบว่า มีบุคลากรน าไปใช้ และมี 1 ตัว ที่หาไม่พบ ซึ่งสาเหตุที่น าไปใช้ 30 

เนื่องมาจากได้ขอซื้อเก้าอี้สมัยผู้บริหารวาระที่ผ่านมา แต่ไม่ได้รับการอนุมัติให้จัดซื้อ จึงเป็นผลต่อเนื่องในการเสนอ
ขอซื้อเก้าอ้ี 8 ตัว ในวาระ 4.2  
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ในส่วนของห้องพักชั้น 6 ตรวจสอบแล้ว พบว่า มีการเอากระเช้าไปไว้ในห้องพักบางห้อง ซึ่งได้แจ้ง
ให้ขนย้ายออกไปแล้ว และมีหลายห้องที่ไม่พร้อมให้บริการ ได้มอบหมายให้นายทธิพร กาบบัวลอย ตรวจสอบ
ห้องพักและผู้เข้าพักแต่ละห้อง และเตรียมห้องพักท่ียังไม่พร้อมบริการให้มีความพร้อมในการบริการต่อไป 

ในส่วนคอมพิวเตอร์ส่วนกลางที่มีบุคลากรยืมไปใช้ในส่วนงานต่างๆ นั้น ได้ประสานกับผู้ขอยืมไปใช้
ครบทุกคนแล้ว ซึ่งจะได้มอบหมายให้ภารกิจด้านสารสนเทศ ติดตามกลับคืนต่อไป  5 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ หาข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบการ
เข้าพักอาศัยที่ เช่น การชดใช้หรือซ่อมห้องพักให้อยู่ในสภาพเดิม ระยะเวลาการเข้าพักและย้ายออก เพื่อน าเสนอที่
ประชุมทราบอีกครั้ง 

 
3.13 กิจกรรม Vet. Camp. 10 

 นางสุพรรณี ปูนอน แจ้งที่ประชุมทราบว่า เดิมก าหนดจัดกิจกรรมวันที่ 18 -20 มีนาคม 2565 
สโมสรนักศึกษาขอเลื่อนวันจัดกิจกรรมออกไป จัดแบบออนไลน์ ประมาณเดือนกรกฎาคม 2565 ก่อนเปิดภาคเรียน  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 15 

4.1 ค าขอและการจ้างผู้เกษียณอายุราชการสายวิชาการ 
  รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร น าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการจ้างผู้เกษียณอายุราชการ
สายวิชาการ โดยน าเสนอข้อมูลการจ้างตามประกาศ กบม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2557) การจ้างจะต้อง
ผ่านความเห็นขอบจากกรรมการประจ าคณะ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 60 วัน ซึ่งคณะยังพอมีเวลาพิจาณาถึงต้นเดือน
สิงหาคม 2565 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการขอจ้างผู้เกษียณอายุราชการ ของกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา ที่ได้20 

เสนอขอจ้างมา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/3uxf3  
  รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนและ
งบประมาณ หาข้อมูลการจ้างผู้เกษียณอายุราชการจากกองยุทธศาสตร์และจากคณะอ่ืนๆ ประกอบการพิจารณาการ
จ้างผู้เกษียณอายุราชการแล้ว ในเบื้องต้นได้ข้อมูลการจ้างของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซ่ึงอัตราค่างจ้าง
สูงสุดเดือนละ 17,000 บาท ต ่าสุดเดือนละ 6,000 บาท ดังนั ้นจึงศึกษารายละเอียด/ข้อมูลของคณะอื ่นๆ 25 

ประกอบการพิจารณาจ้างก่อน เนื่องจากต้องค านึงถึงเงินรายได้คณะด้วย และคณะจะต้องพิจารณาร่วมกัน  
  ประธาน ขอให้เรื ่องนี้เป็นเรื ่องส าคัญ การจ้างผู ้เกษียณอายุราชการควรเป็นแนวปฏิบัติและ
มาตรฐานเดียวกันทั้งคณะ  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ให้กลุ่มวิชาสามารถเสนอขอจ้างผู้เกษียณอายุราชการ สายวิชาการ ได้
ตามปกติ แต่ปีงบประมาณนี้ ให้รอผลการพิจารณาจัดสรรอัตราก าลังสายวิชาการจากมหาวิทยาลัย ขอนแก่นก่อน 30 

ซึ่งคณะเสนอขออัตราไปจ านวน 5 อัตรา และมอบหมายงานแผนและงบประมาณ ท าหนังสือถึงทุกกลุ่มวิชา ให้แจ้ง
ความประสงค์ ความต้องการขอจ้างผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมจัดท าภาระงานผู้เกษียณที่จะจ้าง อย่างรายละเอียด 
เพ่ือขอพิจารณาอัตราจากที่ประชุมกรรมการคณะ 
 

https://kku.world/3uxf3
Naruepon Kampa
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 4.2 ขออนุมัติจัดซื้อเก้าอ้ี 8 ตัว (ภารกิจด้านพัสดุ) 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาภารกิจด้านพัสดุ ขอซื้อเก้าอ้ี 8 ตัว ใช้
งบประมาณ 20,800 บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/i2gbo  
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ  ให้ชะลอการจัดซื้อไปก่อน ผู้ที่จ าเป็นจริงๆ สามารถขอยืมใช้เก้าอี้จาก
ส่วนกลางหรือจากงานอ่ืนๆ ไปใช้ก่อน หากมีงบประมาณเพียงพอ อาจพิจารณาจัดซื้อเป็นกรณีไป 5 

 
4.3 ขอขยายเวลาศึกษาต่อของนางสาวปองรัตน์ ใจศิล 

  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขอขยายเวลาศึกษาต่อของนางสาว
ปองรัตน์ ใจศิล ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ด้วยทุนเดิม ณ สถานที่ศึกษาเดิม เป็นเวลา 8 ปี 4 เดือน 13 วัน 
โดยลาศึกษาต่อไม่ได้รับเงินเดือน (ใช้ทุนส่วนตัว) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  10 

https://kku.world/h9hj1  
มติ ประชุมเห็นชอบ ให้ขยายเวลาศึกษาต่อ โดยใช้งบส่วนตัว 
 

 4.4 ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี จิตรเพียร 
  นางสุพรรณี ปูนอน เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ  15 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี จิตรเพียร ได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการโดยวิธีเวียนรับรองแล้ว และภารกิจ
ด้านการเจ้าหน้าที่ได้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ที่ประชุมพิจาณาจ านวน 12 ท่าน รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  https://kku.world/i97gi  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ และให้เสนอจัดล าดับรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 12 คน ใหม่ โดยสลับล าดับที่ 4 
กับ 11  20 

 
 4.5 หลักสูตรปรับปรุง 2565 ป.โท นานาชาติ 
  รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในเหตุผลความ
จ าเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ นานาชาติ ด้วย 
ด้วยเหตุผลที่ขอปรับปรุงหลักสูตรมีเงื่อนไขการปรับปรุง 3 ข้อ คือ 25 

1. บริหารจัดการหลักสูตร การบูรณาการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน  รวมถึงการใช้ผลประโยชน์จาก
ระเบียบใหม่ๆ ทั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกฎระเบียบระเบียบอ่ืนๆ ของกระทรวง 

2. การน าสาขาวิชาใหม่เข้ามาในหลักสูตร ให้ดึงดูดใจคนอยากมาเรียน 
3 เน้นไปทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์(Outcome base Education: OBE) หา program learning 

out come ที่เด่นๆ มาใช้กับนักศึกษา 30 

ซึ่งหลักสูตร ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2564 และได้
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอ 

ข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม (2560) กับหลักสูตรปรับปรุง (2565)ที่ส าคัญๆ คือหลักสูตร
ปรับปรุงใหม่ จะควบรวมหลักสูตรอ่ืนๆ เข้ามาเป็นหลักสูตรเดียวกัน แต่สามารถวงเล็บสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญต่างๆ ได้  

https://kku.world/i2gbo
https://kku.world/h9hj1
https://kku.world/i97gi
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เป็นการเพิ่มกลุ่มวิชาเชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา หลักสูตรเดิม(2560) มี 1 กลุ่มวิชาที่
เชี่ยวชาญคือ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง(2565) มี 3 กลุ่มวิชาเชี่ยวชาญ คือ 
  1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 
  1.2 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข 
  1.3 กลุ่มวิชาสุขภาพหนึ่งเดียว 5 

  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ในเนื้อหาสาระหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การสัตวแพทย์ นานาชาติ ที่ขอปรับปรุงแก้ไข และการควบรวมหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
แพทย์สาธารณสุข และ เพ่ิมสาขาวิชาสุขภาพหนึ่งเดียว 
 
 4.6 หลักสูตรปรับปรุง 2565 ป.เอก นานาชาติ 10 

  รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในเหตุผลความ
จ าเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ นานาชาติ ด้วย ด้วย
เหตุผลที่ขอปรับปรุงหลักสูตรมีเงื่อนไขการปรับปรุง 3 ข้อ คือหลักสูตรปรับปรุงใหม่มีเงื่อนไขการปรับปรุง 3 ข้อ 
เช่นเดียวกับหลักสูตร ป.โท นานาชาติ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/ey3jl  

มติ ที่ประประชุมเห็นชอบ ในเนื้อหาสาระหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ15 

สัตวแพทย์ นานาชาติที่ขอปรับปรุงแก้ไข เห็นชอบในการเพ่ิมสาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข และสาขาวิชาสุขภาพ
หนึ่งเดียว และเปลี่ยนชื่อวิชา สัมมนาวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 1, 2, 3  เป็น วิชา สัมมนาทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 
1, 2, 3 

 
 4.7 ขอปรับราคายาและค่าบริการทางการแพทย์ 20 

  นายสมพงษ์ หอยสังข์ เสนอที่ประชุมให้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอปรับราคายาและ
ค่าบริการของโรงพยาบาลสัตว์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/5r0fm  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ  ในส่วนค่ายาซึม สลบ ปฏิชีวนะ ยาชาเฉพาะที่ สารน ้า ท่อ ลดปวดก่อน
ผ่าตัด หมอ ผู้ช่วย เครื่องเฝ้าระวัง เครื่องให้สารน ้า เครื่องให้ความร้อน ไม่รวมยาฉีดลดปวดหลังผ่าตัดและยากิน
ขอให้เพิ่มเติมหมายเหตุไว้ด้วยว่า กรณีที่เศษชั่วโมงที่ไม่เกินหรือเกิน 30 นาที คิดค่าบริการเพิ่มกี่บาท  ให้ระบุไว้ให้25 

ชัดเจน 
 

 4.8 ร่างประกาศหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยฯ 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบของ ร่าง ประกาศ
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยฯ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/qd97e  30 

  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
 
 

https://kku.world/ey3jl
https://kku.world/5r0fm
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 4.9 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ของงานวิจัยและบริการการศึกษา 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอซื้อเครื่องปริ้น
เตอร์พร้อม Wifi ของงานวิจัยและบริการการศึกษา จ านวน 1 ชุด ในราคา 5,000 บาท รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม https://kku.world/z90ma  

มติ ประชุมเห็นชอบ ให้จัดซื้อ และใช้งานประจ าที่สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  โดย5 

สโมสรนักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดหากระดาษส าหรับพิมพ์เอง 
 4.10 การรับโอนย้ายนางปทุมกาญจน์ เค้าปัญญา 
  ประธาน เสนอที่ประชุม เพื่อให้พิจารณา การรับโอนย้ายนางปทุมกาญจน์ เค้าปัญญา ซึ่งจะรับโอน
บ้ายมาปฏิบัติงานที่งานวิจัยและบริการการศึกษา รับผิดชอบงานด้านหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร โดยภาระงานที่จะมอบหมายภาระงานเกี่ยวกับหลักสูตรและรายวิชา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ10 

ประชุม https://kku.world/1uld9  
มติ ที่ประชุม เห็นชอบ มีเงื่อนไขดังนี้ 

1) ให้รับโอน โดยให้ด าเนินการให้ครบตามขั้นตอนการรับโอนของทางมหาวิทยาลัย  
2) ให้จัดท าภาระงานที่รับผิดชอบหรือ TOR แจกแจงอย่างละเอียด โดยเฉพาะงานด้าน

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ให้ระบุความรับผิดชอบระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้ง15 

การจัดท ารูปเล่ม SAR ทุกหลักสูตร  
3) มอบหมายรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และหัวหน้างานวิจัยและบริการ

การศึกษา พิจารณาภาระงาน/TOR อีกครั้ง แล้วเวียนกรรมการคณะพิจาณาภายในสัปดาห์หน้า ก่อนที่ส่งออกไป
ส่วนกลางต่อไป  

 20 

 4.11 การขอซื้อเครื่องบันทึกสัญญาณทางด้านสรีรวิทยาส าหรับการเรียนการสอน 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม  เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอจัดซื้อเครื่อง
บันทึกสัญญาณทางด้านสรีรวิทยาส าหรับการเรียนการสอน จ านวน 1 ชุด ในราคา 350,000 บาท รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/8gfr3  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ  ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เป็นครุภัณฑ์ที่คณะท างานพิจารณา25 

หลักสูตรและสถาบัน เสนอแนะให้จัดหาเพ่ิมเติม เดิมมีอยู่แล้ว 1 เครื่อง 
  รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ เสนอให้ฝ่ายวิชาการ เสนอรายการวัสดุครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น
ส าหรับการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะของคณะท างานพิจารณาหลักสูตรและสถาบัน ส่งให้ฝ่ายแผนก่อน
งบประมาณปีหน้า เพ่ือพิจารณาในการจัดซื้อต่อไป 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ให้จัดซื้อในงบประมาณปี พ.ศ.2566 30 

 
 
 
 

https://kku.world/z90ma
https://kku.world/1uld9
https://kku.world/8gfr3
Naruepon Kampa
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4.12 การขอจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณโทรศัพท์ภายใน 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบที่ภารกิจด้านอาคาร

สถานที่ฯ ขอจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณโทรศัพท์ภายใน  1 เครื่องในราคา 30,000 บาท ซึ่งเดิมมีแล้ว 3 ตัว 
ช ารุดไป 1 ตัว ท าให้ 20 หมายเลข ใช้งานไม่ได้  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
https://kku.world/48ds8  5 

มติ ที่ประชุมอนุมัติในหลักการ โดยจะพิจารณาจากงบประมาณกลางปี  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
 5.1 อัตราก าลังสายนักวิทยาศาสตร์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน สอบถามประธานว่า ในค าขออัตราก าลังปี 2566 ที่เสนอขอไป10 

ส่วนกลางนั้น ได้บรรจุต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ไว้ในค าขอด้วยหรือไม่ เนื่องจากจะมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนที่จะ
เกษียณอายุราชการในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้านี้ 

รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร แจ้งว่า ได้ข้อมูลจากรองศาสตราจารย์สรรเพชญ อังกิติตระกูล 
ว่า ภายในระยะเวลาตั้งแต่ตุลาคม 2565-ตุลาคม 2566 ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์จะยังไม่กระทบ แต่ถ้าหลังตุลาคม 
2566 จะมีผลกระทบทันที อาทิเช่น คนที่จะท างานทดแทนนายพุฒิพงศ์ พงษ์พันธุ์ 15 

รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ เสนอแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นส าหรับการปฏิบัติงานของ
นักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการดองแช่ซาก มีอาจารย์ทีเ่กษตรร่วมมือกับเอกชน ซากจากยางพารา ซึ่งได้ผลลดภาระการ
ดองแช่ซากได้อย่างมาก คาดว่าปีหน้าจะเสนอจัดท า Skill lab ของคณะ เพ่ือลดภาระงานนักวิทย์ที่ต้องดองแซ่ซาก 
  รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน ให้ข้อมูลว่า จากการตรวจประเมินสถาบัน ข้อก าหนดของสัตว
แพทยสภาข้อหนึ่งระบุไว้ว่า จะต้องมีนักวิทยาศาสตร์ 1 คน รับผิดชอบรายวิชา 3 รายวิชาร ตอนนี้คณะมี 12 คน  20 

ถ้ามีผู้เกษียณ จะต้องเตรียมหาอัตราทดแทน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสัตวแพทยสภาด้วย 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

 5.2 การท างานของบุคลการช่วง 7 วันหลังสงกรานต์ 
  รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ช่วง 7 วัน วันที่ 18-22 เมษายน 2565 25 

หลังสงกรานต์ ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดกองบริหารงานคณะ การท างานของบุคลากรสายสนับสนุน 
คณะก าหนดให้บุคลากรมาท างานแบบ WFH  เพ่ือลดความเสี่ยงจากการติดโรคโควิด-19 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 30 

 
 
 

 5.3 กิจกรรมช่วงสงกรานต์ 

https://kku.world/48ds8
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  รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ปีนี้ คณะไม่มี
การจัดงาน แต่จะตั้งพระพุทธรูปไว้ให้บุคลากรคณะได้สรงน ้าพระ ที่ส านักงานชั้น 5 จนถึงวันอังการ เชิญชวน
บุคลากรทุกคน สรงน ้าพระได้ในช่วงดังกล่าว 

มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
 5 

 5.4 ก าหนดจัดงานวันสถาปนาคณะ 
รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ แจ้งที ่ประชุมทราบว่า วันสถาปนาคณะ ปีนี ้ตรงกับ

วันหยุดราชการ คือวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมกรรมการบริหารงานคณะ เห็นชอบให้จัดงานในวันที่ 12 
พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบการท าบุญตักบาตรในช่วงเช้า 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 10 

 
 5.5 แผนปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์ รอบ 6 เดือน 

รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ แจ้งขอเวียนรับรอง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ซึ่งจะต้องส่ง
ให้มหาวิทยาลัยภายในอย่างช้าวันจันทร์นี้ จริงๆ จะต้องส่งมหาวิทยาลัยในวันนี้  ซึ่งจะให้หัวหน้างานแผนและ15 

งบประมาณ ด าเนินการเวียนขอความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ คุยกันแล้วว่า ครั้งต่อไป จะท าเป็น  Time 
line ไว้เพ่ือจะได้ไม่กระชั้นชิดในการน าส่งส่วนกลางต่อไป 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
 20 

 
 
 
 
 25 

 
 
 
 
 30 

 
 
 

 5.6 แนวปฏิบัติในการตรวจ ATK 
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน  ขอทราบแนวปฏิบัติในการตรวจ ATK ของบุคลการ ด้วยว่า มี
แนวทาง มาตรการหรือข้อก าหนดอย่างไรในการตรวจ ATK เนื่องจากปัจจุบัน พบว่า มีกลุ่มบุคลากรหลากหลายกลุ่ม
ที่ตรวจ ATK บางกลุ่มเห็นว่า ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง แต่ก็ตรวจ  จึงขอทราบแนวปฏิบัติที่ชัดเจนด้วย  และขอเสนอให้มีการ
ปรับปรุงหรือก าหนดแนวปฏิบัติในการตรวจ ATK ให้ชัดเจนด้วย 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ให้ข้อมูลว่า หลักการตรวจล่าสุดจะให้ตรวจเฉพาะกลุ่มเสี่ยงทุก5 

สัปดาห์ กลุ่มท่ีไม่เสี่ยงไม่ต้องตรวจ และในส่วนของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานสหกิจหรือวิจัย ให้ตรวจ 2 สัปดาห์/ครั้ง 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ และประธานรับไปพิจาณากับผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์หรือแนว

ปฏิบัติที่มีความชัดเจนต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา 16.15 น. 10 

 
 

(นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ) 
     กรรมการและเลขานุการ 
 15 

 
  (นางสมบัติ แสงพล) 
      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
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